

คู่มือออนไลน์

(30 มกราคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

พ่อแม่ และครอบครัว ไม่ค่อยชอบแฟนที่ตัวเองเลือกเลย จะทำยังไงดี

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า พลอย เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เวลา 16.54 น. กทม เพศหญิง

พื้นชะตาเดิมของคุณพลอย ถือว่ามีดาวที่ดีอยู่หลายดวงที่จะสามารถส่งผลดีให้แก่ดวงชะตาได้ แต่น่าเสียดายว่า ดาวที่ดีเหล่านี้ บางดวงไม่สามารถส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาได้อย่างเต็มที่

ซ้ำดาวบางดวงก็ยังทำให้คุณจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่าง หากคุณได้โชคอะไรบางอย่างเข้ามา

นอกจากนี้ การวางตัวของดาวยังทำให้เกิดการประทัดประหาร ต่อสู้กันของดวงดาว ทำให้ในบางช่วงชีวิตของคุณต้องประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิดได้

คำถามที่หนึ่ง เรื่องงาน จะได้ทำงานแบบไหน เริ่มงานประมาณเมื่อไหร่

ดวงดาวที่ส่งผลดีต่อดวงชะตา ชี้ว่าคุณน่าจะทำงานทางด้านเอกสารสัญญา การเงิน งานที่เกี่ยวกับศิลปะ งานที่เกี่ยวกับทางบันเทิง หรือ งานที่ด้านการบริหารก็ได้

คุณพลอยเพิ่งจะอายุ 21 ปี ผมจึงเดาเอาว่า คุณเพิ่งจะเรียนจบมาหมาดๆ กำลังเริ่มต้นชีวิตการทำงาน อาจจะกำลังหางานอยู่ จึงตื่นเต้นในเรื่องงานใหม่พอสมควร

งานที่คุณกำลังหาอยู่นั้น ผมคาดว่าน่าจะมีช่วงดีประมาณเดือนมีนาคมนะครับ

หลังจากได้เริ่มทำงานแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะครับ เพราะดวงชะตาของคุณบอกว่า เรื่องอาชีพการงานของคุณน่าจะไปได้สวยทีเดียวครับ

แต่นั้นก็หมายความว่า คุณก็ต้องขยันขันแข็ง ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานด้วย ไม่ใช่พอผมบอกว่าดวงชะตาในเรื่องงานดี ก็เลยทำแบบเช้าชามเย็นชาม เพราะคิดว่าหมอดูบอกแล้วว่า เรื่องงานจะดี จะทำงานแย่งๆยังไงก็ยังมี

เพราะสิ่งที่คุณจะทำก็คือ เรื่องของกรรมใหม่

หากกรรมเก่าบอกว่า เรื่องงานของคุณดี แล้วคุณไม่ตั้งใจทำงานให้ดี มันก็จะไปหักล้างกรรมเก่าที่คุณเคยทำเอาไว้ แต่ถ้ากรรมเก่าบอกว่าเรื่องงานดี แล้วคุณเองก็ขยันทำงานเต็มที่ ก็เท่ากับเราทำกรรมใหม่ในแนวทางที่ส่งเสริมกับกรรมเก่า ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แต่ดวงชะตาของคุณก็มีจุดเลี้ยวบางประการในเรื่องงานอยู่ด้วย ต้องระวัง

คำถามที่สอง เรื่องที่ดิน/ที่อยู่อาศัย – จะได้บ้านและที่ดินคืนไหม

ที่ดินดังกล่าว เป็นของบิดามารดาของคุณ ถูกยึดไปตั้งแต่คุณอายุไม่ถึง 10 ขวบ ผมก็ลองย้อนกลับไปตรวจดวงชะตาของคุณดู ก็คาดเอาไว้ ที่ดินของบิดามารดาของคุณที่ถูกยึดไปนั้น น่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นตอนที่คุณอายุ 7 – 8 ขวบ

ถามว่า จะได้บ้านและที่ดินคืนมาหรือไม่ ถ้าหมายถึงบ้านและที่ดินเดิม นั้น ผมคงจะตอบไม่ได้ แต่จะบอกได้ก็เพียงว่า ดวงชะตาของคุณในเรื่องบ้านและที่ดินมีความเข้มแข็งพอสมควร โอกาสที่คุณจะทำงานหาเงินจนมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองนั้น มีสูงอยู่

ถึงเวลานั้น คุณอาจจะไม่ต้องการซื้อคืนที่ดิน และบ้านที่เคยสูญเสียไปแล้วก็ได้

คำถามที่สาม เรื่องความรัก – พ่อกับแม่จะยอมรับคนที่กำลังคบอยู่หรือไม่ และถ้าคนที่คบอยู่ไม่ใช่จะอีกนานไหมที่จะเลิกกัน

จากพื้นชะตาของคุณ ผมคาดว่า คุณคงจะเป็นคนสวยคนหนึ่ง ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหากคุณพ่อคุณแม่ของคุณจะเป็นห่วง จนถึงขั้นหวงลูกสาวก็ได้

แต่เมื่อพุดตามดวงชะตาของคุณ เรื่องที่คุณถามมานี้จะเป็นไปแทบจะเรียกได้ว่า ตลอดชีวิตของคุณทีเดียว

ดังนั้น ไม่ว่าจะแฟนคนนี้หรือคนไหนๆก็ตาม ครอบครัวของคุณก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกชะตากับคนที่คุณเลือกสักเท่าไรหรอก ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่า คุณจะเลือกคู่ของคุณด้วยดุลพินิจทางด้านใด

แต่ก็ต้องเตือนคุณเอาไว้ด้วยเช่นกันว่า แม้ว่า คุณจะได้คู่ก่อนข้างดี แต่ก็มีปัจจัยภายนอกจากดวงชะตาของคุณที่อาจจะทำให้ความรักเกิดความขัดแย้ง เกิดปัญหา ขึ้นได้

ดังนั้น ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการครองชีวิตคู่เอาไว้ให้ดีด้วย

ปิดท้ายด้วยคำเตือนซึ่งอาจจะค่อนข้างไกลพอสมควรก็คือ ขอให้ระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม 2575 ถึง ธันวาคม 2575 และ ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2575 ถึง กรกฎาคม 2576

และช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2585 ถึง ธันวาคม 2586

ก็ขอให้โชคดีทั้งเรื่องการทำงาน และ เรื่องความรักนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ พลอย ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณน้อง และ สามี ครับ

